



ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/๒๐๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน และวิธีดำเนินงาน โครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ในหัวข้อประจำปี “ลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยง สร้างงานจิตอาสา พากรอบครัวอบอุ่น หนุนชุมชนเข้มแข็ง” ประจำปี ๒๕๖๐

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก แจ้งผลการคัดเลือกโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อเชิญเข้าร่วมการเข้าค่าย ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก ขอให้โรงเรียนที่สนใจ ส่งโครงการคุณธรรม เข้าร่วมรับการคัดเลือก (พิจารณาจากเอกสาร หรือนำเสนอ ๓ ลำดับแรก) โดยผู้ที่ได้ชนะเลิศลำดับที่ ๑ จะได้รับการเสนอชื่อไปเข้าค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” และรับการคัดเลือกโครงการคุณธรรมมาในระดับภาคต่อไป ทั้งนี้ให้ส่งแบบโครงการฯ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกลอยสุข เมืองคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร ๐๓๗-๓๑๓๖๒๘ ต่อ ๒๒
โทรสาร ๐๓๗-๓๑๑๑๔๑

ปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน และวิธีดำเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

	ปฏิทินงาน	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค
๑	ประชาสัมพันธ์	←											
๒	สพป./สพม.รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมทำโครงการ	←											
๓	สพป./สพม.จัดประชุม/ค่ายอบรมการทำโครงการ	←											
๔	กลุ่มเยาวชนส่ง ร่างโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาที่ สพป./สพม. ที่ต้นสังกัด			←									
๕	สพป./สพม.ส่งข้อมูลจำนวนโครงการมาที่ สนค.				←								
๖	กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ ดำเนินการโครงการระยะที่ ๑		←	←									
๗	สพป./สพม.ช่วยสนับสนุนติดตามประเมินผล		←	←									
๘	สพป./สพม.คัดเลือกโครงการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑ โครงการมาเข้าค่ายระดับภูมิภาค (ส่งผลการคัดเลือกมายังสพฐ.)					←							
๙	สพฐ.ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาจัดค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ายภูมิภาค												
๑๐	กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบดำเนินการ ระยะที่ ๒												
๑๑	กคพ.ตรวจเยี่ยม โครงการที่เข้ารอบในพื้นที่จริง												
๑๒	กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบฯ ประมวลสรุปผล การดำเนินงานทั้ง ๒ ระยะ และจัดทำเอกสารและสื่อ นำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์												
๑๓	โครงการที่เข้ารอบมีตัวแทน(นร.๓ ครู๑) มาเข้า (๑) ค่ายพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ (๒) คัดเลือกโครงการคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศ (๓) พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ และ (๔) นิทรรศการโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ (๕) จัดทำหนังสือ บันทึกความสำเร็จ โครงการคุณธรรม “ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง												

ช่วงเตรียมความพร้อม

การประกวด
ระดับ สพท.

การประกวดระดับภูมิภาค

การประกวด
ระดับประเทศ